



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีส่งสัตว์หรือสิ่งของ
เรื่อง เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า)
และนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย)

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีส่งสัตว์หรือสิ่งของ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง
นักวิชาการขนส่ง (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า) นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า)
และนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย) ลงวันที่
๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดจัดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อ
อันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมการขนส่งทางบก
จึงขอเลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ปฏิบัติหน้าที่สำนัก
การขนส่งสินค้า) นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า) และนายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยกรมการขนส่งทางบกจะประกาศ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ <https://dlt.thaijobjob.com>
และ <http://apps.dlt.go.th/hr> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินติดตาม
การประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่จากเว็บไซต์ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวรัตนา อิทธอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งสินค้า

ประธานกรรมการ